

นิยามศัพท์

1. สงครามนอกแบบ

ก. สงครามนอกแบบ เป็นการปฏิบัติการของกำลังทหารและกำลังกึ่งทหารในขอบเขตที่กว้างขวาง ใช้เวลายืดเยื้อยาวนาน มีการดำเนินงานของประชาชนในท้องถิ่นที่ขัดแย้งนั้นๆ อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งกิจกรรมของประชาชนจะต้องได้รับการจัดตั้ง ฝึกอบรม ประกอบกำลัง ดัดอาวุธยุทธโปกรณ์และการสนับสนุนรวมทั้งการชี้นำการปฏิบัติ ทำให้ระดับความเข้มข้นแปรเปลี่ยนไปตามทรัพยากรหรือการสนับสนุนจากภายนอกประเทศ

ข. สงครามนอกแบบ ประกอบด้วย

- 1) สงครามกองโจร
- 2) การบ่อนทำลาย
- 3) การก่อวินาศกรรม
- 4) การปฏิบัติการรวบรวมข่าวสาร-ข่าวกรอง
- 5) การลี้ดลอด-หลบหนี
- 6) การปฏิบัติการลับ
- 7) การปฏิบัติการปกปิด

ค. ความเชื่อดั้งเดิม

การก่อความไม่สงบแตกต่างไปจากสงครามนอกแบบ เพราะว่าการก่อความไม่สงบจะให้ความสำคัญต่อโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาทางการเมือง ในขณะที่สงครามนอกแบบมุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติการทางทหาร หน่วยรบพิเศษดำเนินงานสงครามนอกแบบ ในห้วงเวลาแห่งสงครามเท่านั้น

ง. ข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

ความสำเร็จในการใช้กำลังรบเข้าปฏิบัติการสงครามนอกแบบ จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานของการก่อความไม่สงบอย่างยืดหยุ่นอ่อนตัว และอย่างเพียงพอต่อการเผชิญหน้าและยืนหยัดต่อสู้ต่อการทำลายล้างด้วยกำลังรบของฝ่ายข้าศึก หน่วยรบพิเศษสามารถ ดำเนินงานสงครามนอกแบบในสถานะแห่งความขัดแย้งได้

จ. สงครามนอกแบบ เป็นการปฏิบัติการทางทหาร และกึ่งทหารของขบวนการก่อความไม่สงบ หรือการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านในลักษณะอื่น ๆ กลุ่มต่อต้านปฏิบัติงานสงครามนอกแบบตามขอบเขตของสภาพแวดล้อมสงครามนอกแบบเป็นสงครามทางการเมือง การทหารที่ยืดเยื้อยาวนาน

หน่วยรบพิเศษอาจจัดตั้งกลุ่มต่อต้านเมื่อจำเป็นและหรือให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และให้การสนับสนุนกลุ่มต่อต้าน ที่ได้ดำรงอยู่ภายในท้องถิ่นนั้น ๆ แล้ว

อนึ่ง หน่วยรบพิเศษมีเจตนาที่จะพัฒนาและดำรงความต่อเนื่องขององค์การต่าง ๆ รวมทั้งทำให้กิจกรรมขององค์การต่าง ๆ เหล่านั้นเกิดการขยายตัวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในด้านการรักษาความปลอดภัยของชาติต่อไปในอนาคต เมื่อมีการดำเนินงานอย่างเป็นอิสระ จุดมุ่งเน้น ของสงครามนอกแบบ ประการแรกก็คือวัตถุประสงค์ในด้านการเมืองการทหาร และจิตวิทยา กิจกรรมทางทหารเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงจุดสุดยอดแห่งความสำเร็จของการจัดตั้งและระดมพลังประชาชน เมื่อการปฏิบัติการสงครามนอกแบบสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารของกำลังรบตามแบบ จุดมุ่งเน้นจะเปลี่ยนแปลงไปสู่วัตถุประสงค์ขั้นพื้นฐานทางทหาร แต่ก็ยังคงเหลือไว้ซึ่งความสำคัญทางด้านการเมืองและจิตวิทยาด้วย วัตถุประสงค์ของสงครามนอกแบบจะอยู่ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการหรือยุทธวิธีหรือไม่ก็ตาม ลักษณะของการต่อต้าน หลักนิยมพื้นฐาน ยุทธวิธีและเทคนิคการปฏิบัติของสงครามนอกแบบจะไม่เปลี่ยนแปลง อนึ่งสงครามนอกแบบ ยังหมายรวมถึง กิจกรรมที่มีสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างสงครามกองโจร การลี้ดลอบหลบหนี การบ่อนทำลาย และการก่อวินาศกรรม

ฉ. สงครามกองโจร ประกอบด้วยปฏิบัติการทางทหารและกึ่งทหาร ซึ่งดำเนินงานโดยกำลังรบนอกแบบ กำลังประชาชนที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นซึ่งอยู่ในดินแดนที่ข้าศึกยึดครองหรือในดินแดนของข้าศึก โดยหน่วยรบพิเศษอาจจะเป็นผู้ให้คำแนะนำ สงครามกองโจรเป็นการปฏิบัติการทางทหารโดยเปิดเผยของพวกก่อความไม่สงบ หรือขบวนการต่อต้านคิดอาวุธ

ช. การลี้ดลอบหลบหนี เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทางทหารและบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วให้สามารถเคลื่อนย้ายออกจากดินแดนที่ถูกข้าศึกยึดครองหรือพื้นที่ที่วิกฤตต่อแหลมไปยังพื้นที่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายเรา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ดำเนินการวางแผนและอำนวยความสะดวกกิจกรรมการลี้ดลอบหลบหนี ภายในยุทธบริเวณทั้งปวง

ซ. การบ่อนทำลาย เป็นกิจกรรมที่กำหนดขึ้นอย่างหนึ่ง เพื่อทำลายความเข้มแข็งทางทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการเมืองของชาตินั้นๆ ส่วนประกอบทุกส่วนของกลุ่มต่อต้านจะสนับสนุนการดำเนินงานบ่อนทำลาย โดยปกติลักษณะโดยธรรมชาติของการปฏิบัติการลับของการบ่อนทำลายนั้น จะเป็นเรื่องบังชี้ว่าพวกใต้ดินจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในกิจกรรมนี้เป็นส่วนใหญ่ หน่วยรบพิเศษอาจกำหนดให้มีการบ่อนทำลายเป็นพื้นที่ เขตหรือเฉพาะจุดก็ได้

ด. การก่อวินาศกรรม คือ กิจกรรมที่กำหนดขึ้นอย่างหนึ่ง เพื่อทำอันตรายหรือขัดขวางการป้องกันชาติของประเทศหนึ่ง ๆ ด้วยการก่อให้เกิดความเสียหายและการทำลายล้างอย่างจงใจต่อการป้องกันชาติสถานที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ การก่อวินาศกรรมอาจเป็นวิธีการที่ได้ผลมากที่สุดหรือเป็นวิธีการโจมตีต่อเป้าหมาย โดยเฉพาะ วิธีการเดียว

ที่ฟื้นขีดความสามารถของระบบอาชญากรรมแบบ กิจกรรมนี้นำมาใช้ในการรบกวนทำลายล้าง หรือตัดรอนขีดความสามารถของข้าศึกโดยการใช้อำนาจคนและทรัพยากรน้อยที่สุด

ด. การปฏิบัติการรวบรวมข่าวกรองในสงครามนอกแบบนั้น การปฏิบัติการรวบรวมข่าวกรองได้รับการกำหนดขึ้น เพื่อรวบรวมและรายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถ เจตนา และกิจกรรมของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นหรือพลังอำนาจที่ยึดครอง และผู้อุปถัมภ์จากภายนอก สำหรับขอบเขตในการปฏิบัติการรวบรวมข่าวกรอง ยังหมายรวมถึงการปฏิบัติการรวบรวมข่าวสารของแหล่งข่าวระดับต่ำทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ

ด. ในปัจจุบันการสงครามนอกแบบมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลหลายประการ ในอดีตนั้นหน่วยรบพิเศษได้มุ่งเน้นการปฏิบัติการสงครามนอกแบบ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสงครามทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามนโยบายในการสนับสนุนกลุ่มที่ต่อต้านบางกลุ่มที่สนับสนุนผลประโยชน์ของชาตินั้น อาจต้องใช้หน่วยรบพิเศษเข้าดำเนินการสงครามนอกแบบตั้งแต่ยามปกติตามแผนยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ หรือยามขัดแย้งใกล้จะเกิดสงคราม อีกทั้งการขยายตัวและการจัดระเบียบของสังคมโลกใหม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติที่มีความละเอียดอ่อนบางอย่าง ทำให้การทำสงครามกองโจรในรูปแบบเดิมเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการต่อต้านที่ละเอียดลึกลับ และอ่อนไหวต่อผลกระทบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้

2. การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.)

ก. การป้องกัน และการปราบปรามการก่อความไม่สงบ เป็นการปฏิบัติการโดยเปิดเผยเป็นการรวมพลังอำนาจของประชาชน ให้มีมากกว่าฝ่ายก่อความไม่สงบ ซึ่งโดยปกติแล้วการก่อความไม่สงบเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นจากภาวะความต้องการตามปกติของประชาชน ในการแสวงหาความชอบธรรมตามสิทธิที่พึงได้จากข้อกฎหมายที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หากความต้องการนั้นได้รับการสนองตอบตามความพอใจแล้ว การก่อความไม่สงบนั้นก็ก็จะสลายลง แต่ถ้าหากความต้องการที่เป็นพื้นฐานนั้นไม่ได้รับการสนองตอบจากอำนาจทางฝ่ายบริหาร ก็จะทำให้การรวมพลังนั้นมากขึ้นแล้วมีกิจกรรมที่ทำทลายต่ออำนาจทางกฎหมายมากขึ้น จนก่อให้เกิดความเสียหาย อันนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายเมื่อฝ่ายป้องกันกระทำการที่รุนแรงและขาดมนุษยธรรมในการแก้ไข จะเป็นเหตุทำให้เกิดการจลาจลจนกระทั่งเกิดการใช้อาวุธระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร จนอาจทำให้ไปสู่สงครามกลางเมือง ซึ่งเป็นภัยที่ร้ายแรงของชาติบ้านเมืองได้

ข. ในขั้นของการก่อการร้าย ในช่วงเริ่มต้นของการชุมนุมเพื่อการก่อความไม่สงบ หากมีองค์การอื่นที่เป็นภัยต่อชาติชื่อนี้ ก็จะทำให้การแก้ไขหรือการป้องกันมีความละเอียดอ่อนที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ค. ในการป้องกันการก่อความไม่สงบ มาตรการข้างต้นที่จะต้องกระทำตั้งแต่ในยามปกติ คือ การดำเนินการทางด้านข่าวกรอง เพื่อให้ทราบมูลฐานที่แท้จริงของการก่อการ มาตรการต่อไปคือการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับผลกระทบหรือถูกชักนำไปให้การสนับสนุนและป้องกันมิให้ทรัพยากรเป็นประโยชน์แก่ผู้ก่อการ จากมาตรการด้านข่าวกรอง หากทราบแน่ชัดว่า มีการแทรกแซงจากภายนอก จะต้องดำเนินการสกัดกั้นและใช้กำลังในการล้อมปราบ ในขณะเดียวกันการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะต้องทำควบคู่ไปด้วยได้แก่ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสังคมวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจ และด้านการคมนาคม ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูปัจจัยพื้นฐานให้กลุ่มประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับความสะดวก มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในเจตนาของฝ่ายบริหาร ในการที่จะจัดเงื่อนไขอันเป็นมูลฐานของการก่อความไม่สงบ นอกจากนั้น การปฏิบัติการจิตวิทยา และการช่วยเหลือประชาชน จะต้องได้รับพิจารณา ให้มีการปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหน่วยรบพิเศษจะเป็นหน่วยที่เหมาะสมกับภารกิจนี้ เพราะเป็นหน่วยที่ได้รับการฝึก จนมีขีดความสามารถที่จะรวมพลังอำนาจของประชาชนได้ ด้วยลักษณะของการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประสานงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้

ง. อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของการปฏิบัติการของชาติในเรื่องนี้ก็คือ การป้องกันมิให้เกิดความไม่สงบเป็นมาตรการที่ดีที่สุด และประหัตที่สุด

3. การป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ

ก. การป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ เป็นการมีส่วนร่วมขององค์การทางพลเรือน และองค์การทางทหารของรัฐบาลหนึ่ง ในการปฏิบัติงานตามกำหนดการใดๆ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอีกรัฐบาลหนึ่ง เพื่อก่อให้เกิดความมีเสถียรภาพ การปกป้องสังคมนั้น ๆ ให้ปราศจากการบ่อนทำลาย การไร้กฎหมาย และการก่อความไม่สงบ ภารกิจขั้นต้นของหน่วยรบพิเศษในกิจกรรมระหว่างองค์การดังกล่าว นั่นก็คือ การจัดตั้งการฝึกอบรม การให้คำแนะนำ และการช่วยเหลือกำลังทหารและกำลังกึ่งทหารของประเทศเจ้าของบ้าน

ข. ความเชื่อดั้งเดิม หน่วยรบพิเศษเป็นคำตอบของกองทัพเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ

ก. ข้อเท็จจริงปัจจุบัน หน่วยรบพิเศษเป็นหน่วยที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการก่อความไม่สงบ แต่จะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของขอบเขตที่ใหญ่กว่า ซึ่งโดยปกติแล้ว จะต้องปฏิบัติงานร่วมกับองค์การที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วย

ง. ภายใต้สภาพแวดล้อมของการก่อความไม่สงบนั้น การปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษอาจจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกพื้นที่ของประเทศเจ้าบ้านก็ได้ เมื่อหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศนั้น หน่วยรบพิเศษจะดำเนินการฝึกอบรมให้คำแนะนำ และสนับสนุนกำลังรบของประเทศเจ้าบ้าน ซึ่งปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ชุดปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ อาจปฏิบัติการโดยตรง การลาดตระเวนพิเศษและการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายในพื้นที่ประเทศเจ้าบ้าน ทั้งในลักษณะการปฏิบัติตามลำพังด้วยกำลังฝ่ายเดียว หรือร่วมกับกำลังรบในท้องถิ่น

จ. ในห้วงเวลาเดียวกันนั้น ชุดปฏิบัติการรบพิเศษอื่น ๆ ก็อาจปฏิบัติตามภารกิจในยามสงครามอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในพื้นที่ของข้าศึกหรือพื้นที่/ดินแดนที่มีความอ่อนไหวทางการเมือง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับพื้นที่ประเทศเจ้าของบ้านนั้นด้วยก็ได้

ฉ. ในสงครามจำกัดหรือสงครามทั่วไป หน่วยรบพิเศษอาจปฏิบัติการกิจการป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศในการต่อต้านกับกลุ่มต่อต้าน ซึ่งกำลังเป็นปรปักษ์กับกำลังทหารตามแบบของฝ่ายพันธมิตร และยังอาจปฏิบัติการกิจการป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ ที่จะป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ในพื้นที่เขตหลังทางยุทธศาสตร์ของยุทธบริเวณด้วย

4. การปฏิบัติการโดยตรง

ก. การปฏิบัติการโดยตรง เป็นการปฏิบัติงานในระยะสั้นๆและเป็นการปฏิบัติเชิงรุกด้วยกำลังรบขนาดเล็กโดยกำลังของหน่วยรบพิเศษ เพื่อยึด ทำลาย ก่อความเสียหายให้กับเป้าหมาย โดยเฉพาะ หรือเพื่อทำลาย จับเชลย คั่นหาบุคคลหรือทรัพยากรที่กำหนด ในการปฏิบัติการกิจนี้ หน่วยรบพิเศษอาจดำเนินการดังนี้

- 1) ใช้ยุทธวิธีของการโจมตีโดยตรง การตีโฉบฉวยหรือการซุ่มโจมตี
- 2) การวางทุ่นระเบิด และยุทธปัจจัยอื่น ๆ
- 3) ดำเนินการโจมตีระยะไกลด้วยการยิงจากฐานยิงทางอากาศ พื้นดิน และทะเล
- 4) ดำเนินการชี้เป้าหมายสำหรับกระสุนนำวิถี
- 5) ดำเนินการก่อวินาศกรรมโดยอิสระ

ข. โดยปกติแล้ว การปฏิบัติการโดยตรงของหน่วยรบพิเศษจะถูกจำกัดขอบเขต และห้วงเวลาการปฏิบัติ รวมทั้งจะต้องมีแผนการแทรกซึมออกไว้เรียบร้อยแล้ว การปฏิบัติการดังกล่าวได้รับการกำหนดขึ้น เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จโดยเฉพาะเป็นอย่างดี และมักจะมีผลกระทบต่อห้วงเวลาอันวิกฤตทั้งในระดับความสำคัญของยุทธศาสตร์และยุทธการ นอกจากนี้ โดยปกติแล้วจะเกิดการปฏิบัติเช่นนี้ นอกเหนือหรือพ้นวิสัย (หรือขีดความสามารถ ในระดับยุทธการอื่น ๆ) ของระบบอาวุธทางยุทธวิธี และกำลังดำเนินกลยุทธ์ของกำลังรบตามแบบ รูปแบบของการปฏิบัติการกิจโดยตรง เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติดังนี้

- 1) โจมตีต่อเป้าหมายที่มีความสำคัญยิ่ง
- 2) รบกวานขัดขวางเส้นทางหลักของการส่งกำลังบำรุงทางยุทธศาสตร์ หรือระบบเป้าหมายอื่น ๆ
- 3) จับเชลย คุ้มภัยและค้นหาบุคคลหรืออุปกรณ์ที่กำหนด

ค. ความเชื่อเดิมหน่วยรบพิเศษปฏิบัติการโดยตรง ทั้งนี้เพราะว่ากองทัพปกติไม่มีหน่วยจู่โจมแต่ในปัจจุบันหน่วยจู่โจมจะเป็นกำลังรบขั้นต้นของการปฏิบัติการโดยตรง

ง. ข้อเท็จจริงปัจจุบัน บทบาทของหน่วยรบพิเศษและหน่วยจู่โจมมีความทับซ้อนในการปฏิบัติการโดยตรง การปฏิบัติการโดยตรงของหน่วยรบพิเศษ ต้องการยุทธวิธี เทคนิคและความเข้าใจต่อพื้นที่ปฏิบัติการกิจ รวมทั้งขีดความสามารถของการใช้ภาษาเป็นอย่างดี การปฏิบัติการโดยตรงของหน่วยจู่โจม จะใช้ยุทธวิธีของการรบตามแบบ และเทคนิคพิเศษของหน่วยจู่โจมในการใช้กำลังในระดับหมวดหรือใหญ่กว่านั้น ในบางโอกาสการปฏิบัติการโดยตรง อาจต้องมีการปฏิบัติการกิจร่วมกันของหน่วยรบพิเศษและหน่วยจู่โจม

จ. ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ อาจปฏิบัติการเป็นหน่วยนำของการปฏิบัติการกิจที่มีความต้องการอำนาจกำลังรบของหน่วยจู่โจมหรือกำลังรบของหน่วยจู่โจมอาจจัดการระวังป้องกัน ให้การปฏิบัติการกิจที่สำคัญยิ่งของหน่วยรบพิเศษ

5. การลาดตระเวนพิเศษ

ก. การลาดตระเวนพิเศษ คือการลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจที่ดำเนินงานโดยกำลังของหน่วยรบพิเศษ เพื่อที่จะได้รับทราบข่าวสารหรือการพิสูจน์ทราบข่าวสาร ด้วยการสังเกตการณ์ด้วยสายตาหรือวิธีการรวบรวมข่าวสารอื่น ๆ ข่าวสารดังกล่าวนี้จะเกี่ยวข้องกับขีดความสามารถเจตนาธรรมหรือศักยภาพของข้าศึก

ข. หน่วยรบพิเศษอาจใช้การลาดตระเวนพิเศษ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอุดมศึกษา อุตสาหกรรมหรือคุณลักษณะของสภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่โดยเฉพาะบางแห่ง นอกจากนั้น การลาดตระเวนพิเศษ ยังหมายถึง การค้นหาเป้าหมาย การประเมินค่าพื้นที่และการลาดตระเวนภายหลังการโจมตี

ค. ความเชื่อดั้งเดิม การลาดตระเวนพิเศษ มีความสำคัญเช่นเดียวกับการลาดตระเวนทางยุทธวิธีของหน่วยลาดตระเวน ของกองพลทหารราบ หรือกองพลทหารม้า แต่ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษจะปฏิบัติการลาดตระเวนพิเศษที่ลึกกว่าและในห้วงระยะเวลาที่ยาวนานกว่าในดินแดนของข้าศึก

ง. ข้อเท็จจริง ปัจจุบัน หน่วยรบพิเศษอาจใช้เทคนิคการลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจสนามรบคล้ายคลึงกับหน่วยลาดตระเวนระยะไกล ของกองพลทหารราบ หรือกองพลทหารม้า อย่างไรก็ตามการลาดตระเวนพิเศษ มักจะใช้เทคนิคเฉพาะที่มีระดับสูงกว่า ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษจะใช้ยุทธวิธีและเทคนิคของการสงครามนอกแบบ ความเข้าใจต่อพื้นที่ปฏิบัติการ และความชำนาญการทางภาษา เพื่อให้บรรลุภารกิจต่อการลาดตระเวน ที่มีความยากลำบากมาก นอกจากนั้น ยังอาจจะต้องใช้วิธีการรวบรวมข่าวสารทางลับอีกด้วย

จ. หน่วยรบพิเศษ อาจดำเนินการลาดตระเวนพิเศษในสภาพแวดล้อมทางยุทธการในยามสงบ ยามขัดแย้งหรือยามสงคราม โดยปกติแล้วชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ จะปฏิบัติการกิจลาดตระเวนพิเศษ นอกเหนือไปจากขีดความสามารถของระบบรวบรวมข่าวสารทางยุทธวิธี

ฉ. การลาดตระเวนพิเศษนั้น จะค้นหาเพื่อให้ได้รับมาซึ่งข่าวสารโดยเฉพาะ และได้กำหนดความต้องการไว้ เพื่อให้ทันต่อเวลาการใช้งาน ทั้งนี้หมายรวมถึงข่าวสารที่สำคัญยิ่ง ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และยุทธการ

ช. หน่วยรบพิเศษ อาจใช้เทคนิคการลาดตระเวน และการเฝ้าตรวจที่สูงกว่าหรือวิธีการรวบรวมข่าวสารทางลับได้อีกด้วย ในห้วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสภาพการที่สำคัญจากยามสงบไปสู่ยามขัดแย้ง ผู้บังคับบัญชาาระดับสูงอาจกำหนดความสำคัญ/ความเร่งด่วนของหัวข้อข่าวสารสำคัญ ซึ่งมีแต่ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษเท่านั้น จะสามารถดำเนินการรวบรวมข่าวสารนั้น ๆ ได้ ในห้วงเวลาของยามสงคราม ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ จะใช้กำลังในพื้นที่ที่น่าสนใจที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการรวบรวมและรายงานข่าวสารในการตอบสนองต่อความต้องการหัวข้อข่าวสารสำคัญ โดยเฉพาะต่อผู้บังคับบัญชาาระดับสูง และผู้บังคับหน่วยกำลังรบอื่น ๆ

ค. ในยามขัดแย้ง ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษอาจปฏิบัติการกิจลาดตระเวนพิเศษ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการและยุทธวิธี ในระดับยุทธศาสตร์นั้น ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ

จะรวบรวมและรายงานข่าวสารที่มีความสำคัญต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในสถานการณ์ที่มีความวิกฤต และจะทำให้การสนับสนุนต่อกองกำลังต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายของชาติ และยุทธบริเวณ

ค. ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ จะปฏิบัติการลาดตระเวนพิเศษในระดับยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการก่อความไม่สงบ การต่อต้านและ/ปราบปรามการก่อความไม่สงบและการปฏิบัติการฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังอาจจะปฏิบัติการลาดตระเวนทางยุทธวิธี เมื่อคุณลักษณะหรือความละเอียดอ่อนของภารกิจไม่เหมาะสมที่จะให้หน่วยลาดตระเวนระยะไกลของกองพลทหารราบหรือกองพลทหารม้า เป็นหน่วยปฏิบัติการ

6. การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย

ก. การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายเป็นมาตรการเชิงรุกที่ปฏิบัติโดยองค์การทางพลเรือนและองค์การทางทหารของรัฐบาลหนึ่ง เพื่อที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตอบโต้ต่อลัทธิการก่อการร้าย

ข. ภารกิจขั้นต้นของหน่วยรบพิเศษ ในกิจกรรมระหว่างองค์การดังกล่าวก็คือ การประยุกต์ใช้ขีดความสามารถพิเศษที่จะป้องกัน ริเริ่มการกระทำและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

ค. หน่วยรบพิเศษ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายจะถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดทางกฎหมายและการเมือง รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมที่เหมาะสมและเพียงพอ เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาระดับสูง หน่วยรบพิเศษที่รับมอบภารกิจจะปฏิบัติการและสนับสนุนการปฏิบัติการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย ซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้

- 1) การกู้ภัยหรือช่วยชีวิตตัวประกัน
- 2) การเก็บกู้สิ่งอุปกรณ์ที่มีความสำคัญจากองค์การก่อการร้าย
- 3) การโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานของผู้ก่อการร้าย

ง. เนื่องจากความไม่ชัดเจนขององค์การก่อการร้าย ทำให้การพิสูจน์ทราบเป้าหมายของภารกิจต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายดำเนินไปด้วยความยากลำบาก ในขณะที่การปฏิบัติการโจมตีต่อผู้ก่อการร้ายแต่เนิ่น ๆ เป็นความปรารถนาของหน่วยรบพิเศษ แต่ภารกิจต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย มักจะต้องปฏิบัติภายหลังจากการที่ผู้ก่อการร้ายได้ริเริ่มปฏิบัติการแล้ว เป็นส่วนใหญ่

จ. สำหรับหน่วยรบพิเศษนั้น การต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายเป็นภารกิจพิเศษ มิใช่เป็นภารกิจทั่วไป การเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายของ

หน่วยรบพิเศษ จะถูกจำกัดไว้เฉพาะหน่วยที่มีการจัดการฝึกอบรมและการบรรจุมอบสิ่งอุปกรณ์พิเศษ ซึ่งหน่วยนี้จะอยู่ในแผนการใช้กำลังตามแผนเผชิญเหตุของยุทธบริเวณเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อตอบสนองคำสั่งในการแก้ไขสถานการณ์โดยเฉพาะ อันเกิดจากเหตุการณ์ของการก่อการร้าย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเพิ่มเติมของการต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้าย หน่วยรบพิเศษอาจให้การฝึกอบรมแก่กำลังรบตามแบบ ซึ่งได้รับการคัดเลือกแล้วจากประเทศเจ้าบ้านในการปฏิบัติงานตามภารกิจต่อต้านและปราบปรามการก่อการร้ายด้วยก็ได้

7. การปฏิบัติการจิตวิทยา และกิจการพลเรือนของหน่วยรบพิเศษ

ก. การปฏิบัติการจิตวิทยาของหน่วยรบพิเศษ

1) ในการปฏิบัติการพิเศษเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางอุดมคติ-อุดมการณ์ ศาสนา การเมือง เศรษฐกิจและสังคมจิตวิทยา ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกอย่างแรงกล้า ดังนั้นความสำเร็จส่วนหนึ่งของการบรรลุภารกิจ จึงขึ้นอยู่กับการณรงค์ทางด้านปฏิบัติการจิตวิทยาในระดับต่าง ๆ การใช้การปฏิบัติการจิตวิทยาที่เหมาะสมและทันเวลา จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

2) การปฏิบัติการจิตวิทยานั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นผู้มีความรู้เป็นอย่างดีในเรื่อง คุณลักษณะของชาติหรือภูมิภาคนั้น ๆ ในเรื่องทางสังคมจิตวิทยา เศรษฐกิจ การเมือง รวมทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประชาชน การปฏิบัติการจิตวิทยา จะต้องได้รับการนำมาใช้ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนและจะต้องทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติการในครั้งนั้น ๆ สามารถบรรลุผลสำเร็จได้

3) การปฏิบัติการจิตวิทยา จะต้องกระทำเสมอ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารให้บรรลุภารกิจทางยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษกระทำโดยใช้การโฆษณาชวนเชื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลในทางจิตวิทยา โดยมุ่งกระทำเพื่อสนับสนุนสงครามนอกแบบ การป้องกันและการปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ปปส.) การป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ รวมทั้งภารกิจอันสำคัญอื่นๆการปฏิบัติการจิตวิทยาในการปฏิบัติการพิเศษ จะมีลักษณะแตกต่างจากการปฏิบัติการจิตวิทยาในสงครามตามแบบ ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลำดับความเร่งด่วนในการปฏิบัติ ลักษณะของการดำเนินการ รวมทั้งหน่วยปฏิบัติและผู้ปฏิบัติการหลัก

4) อย่างไรก็ตาม พื้นฐานของการปฏิบัติการจิตวิทยาโดยหน่วยรบพิเศษมีเป้าหมายโดยแน่ชัดคือ การกระทำเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากประชาชน การกระทำทางจิตวิทยาต้องมุ่งไป ที่

ประชาชนให้มีความโน้มเอียงในการสนับสนุนฝ่ายเรา และกระทำทางจิตวิทยาที่ทำให้ประชาชนโน้มเอียงในการต่อต้านฝ่ายข้าศึก ซึ่งสามารถแยกพื้นฐานที่เป็นวิธีการปฏิบัติได้เป็น 4 ระดับ 2 ทางด้วยกัน

ทางบวก	ทางลบ
พอใจ	ไม่พอใจ
รักใคร่	โกรธ
หลง	เกลียด
บูชา	แค้น

5) การสร้างความพอใจต่อมวลชน เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ เพื่อให้มวลชนสนับสนุนและรับฟัง สามารถชี้นำโน้มน้าวไปสู่ให้เกิดความรักใคร่ มีความสัมพันธ์อันดี จนสามารถที่จะทำให้เกิดความหลง เพื่อนำไปสู่การต่อสู้ที่มีอุดมคติ จนสามารถมีอุดมการณ์สูงสุด เคารพบูชา กล้าหาญ ขอมตายเพื่ออุดมการณ์นั้นได้ ในขณะที่เดียวกัน จะต้องไม่สร้างความไม่พอใจให้เกิดขึ้นกับฝ่ายเดียวกัน แต่จะสร้างความไม่พอใจดังกล่าวให้เกิดขึ้นกับฝ่ายข้าศึกและชี้นำให้เกิดความโกรธเกลียดฝ่ายข้าศึก จนถึงขั้นเกิดความแค้นเพื่อทำลายฝ่ายข้าศึกได้

6) กำลังหน่วยรบพิเศษ ได้รับการฝึกในการปฏิบัติการจิตวิทยา ที่จะปฏิบัติงานในลักษณะที่ปกปิด เปิดเผยหรือกึ่งเปิดเผยในสงครามนอกแบบ การก่อความไม่สงบและการปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ รวมทั้งความสามารถดังกล่าวนี้ จะทำให้กำลังหน่วยรบพิเศษสามารถดำรงการปฏิบัติในพื้นที่ปฏิบัติการได้เป็นระยะเวลานานด้วย

ข. การปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยรบพิเศษ

ความสำเร็จของการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติการ หากขาดการสนับสนุนของประชาชนแล้ว ภารกิจของหน่วยรบพิเศษอาจจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้น กิจกรรมใด ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชน ควรได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

การปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยรบพิเศษ เป็นการดำเนินงานทั้งปวงของหน่วยรบพิเศษที่เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับส่วนราชการพลเรือน ประชาชน และทรัพยากร ในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ ทั้งในยามปกติ และในยามสงคราม เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยรบพิเศษ

ในการปฏิบัติภารกิจการพลเรือนนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ อีกทั้งจะต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับ ปัจจัยต่าง ๆ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา รวมทั้ง วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีอิทธิพล หรือผลกระทบต่อการทำงานของหน่วยรบพิเศษ

ขอบเขตการดำเนินงานของการปฏิบัติภารกิจพลเรือนนั้น ครอบคลุมถึงการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปกครอง การเศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ในพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

- 1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชน เพื่อให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนหน่วยรบพิเศษ
- 2) การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการพลเรือน
- 3) การประสานงานกับองค์กร หรือส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวการปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ
- 4) การสนับสนุนการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- 5) การพัฒนาพลังประชาชน
- 6) การควบคุมและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ปฏิบัติการ
- 7) การปกครองดินแดนที่ได้จากการเข้ายึดครอง

8. กิจกรรมพิเศษอื่น ๆ

ก. จากภารกิจหลัก 7 ประการดังกล่าวแล้ว หน่วยรบพิเศษจะต้องดำเนินกิจกรรมพิเศษอื่น ด้วย กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัย ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การป้องกันการก่อการร้ายและกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ การต่อต้านและปราบปรามการค้ายาเสพติด การค้นหาและกักขังทางทหาร การลวง การสาธิต และการแสดงพลังอำนาจกำลังรบ

ข. หน่วยรบพิเศษจะปฏิบัติการหรือให้การสนับสนุนกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ด้วยการใช้ขีดความสามารถประจำตัวในการปฏิบัติงานตามภารกิจขั้นต้นดังกล่าว ผู้บังคับหน่วยรบพิเศษจะต้องคาดการณ์ล่วงหน้าต่อความต้องการ และประกันให้ได้ว่าหน่วยของตนสามารถเตรียมการ หรือดำเนินงานตามกิจกรรมได้

ค. ความช่วยเหลือในการรักษาความปลอดภัย บทบาทขั้นต้นของหน่วยรบพิเศษในกิจกรรมนี้ ก็คือ การจัดชุดฝึกรอบรมเคลื่อนที่ และรูปแบบการช่วยเหลือในการฝึกรอบรมเคลื่อนที่อื่น ๆ

ง. การช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรม กิจกรรมนี้เป็นทั้งการปฏิบัติทางทหารและการปฏิบัติการณ์ของความเมตตาต่อมนุษยชาติ กิจกรรมดังกล่าว จะประกอบด้วยการบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติ การส่งกลับผู้ที่ไม่ใช่กำลังรบและสนับสนุนต่อการจัดตั้งถิ่นฐานใหม่ของพลเรือนผู้พลัดถิ่น หน่วยรบพิเศษมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก ที่จะปฏิบัติงานตามกิจกรรมนี้ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพแวดล้อมในความขัดแย้ง การมีส่วนร่วมของหน่วยรบพิเศษในกิจกรรมดังกล่าวนี้ ต้องการความร่วมมือในการประสานการปฏิบัติระหว่างองค์กรต่าง ๆ อย่างแนบชิด โดยใกล้ชิด

จ. การป้องกันการก่อการร้ายและกิจกรรมการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ กิจกรรมนี้จะประกันความปลอดภัยทางกายภาพต่อบุคคลสำคัญ สิ่งอำนวยความสะดวก และเหตุการณ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานของการรักษาความปลอดภัย ในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและองค์กรของรัฐบาลต่าง ๆ นั้น หน่วยรบพิเศษสามารถดำเนินการฝึกอบรม และให้คำแนะนำวิธีการที่จะลดความล่อแหลมต่ออันตราย อันเกิดจากผู้ก่อการร้ายหรือภัยคุกคามจากศัตรูอื่น ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษจะใช้ความชำนาญการของการสงครามนอกแบบเพื่อคาดคะเนเกี่ยวกับกิจกรรมของศัตรู และประเมินค่าระบบรักษาความปลอดภัยที่ดำรงอยู่จริง เมื่อได้รับคำสั่ง จิตความสามารถของหน่วยรบพิเศษนั้น สามารถขยายผลไปสู่การรักษาความปลอดภัยต่อบุคคลและเหตุการณ์ได้อย่างจริงจังด้วย

ฉ. การต่อต้านและปราบปรามการค้ายาเสพติด กิจกรรมนี้เป็นมาตรการที่กระทำเพื่อแยกสลาย ครอบงำ ขัดขวาง และโจมตีต่อกิจกรรมการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ระดับความรุนแรงของการค้ายาเสพติด ได้บีบบังคับให้มีการใช้กำลังทหารและกำลังกึ่งทหาร เพื่อดำเนินการต่อต้าน/ปราบปรามการค้ายาเสพติดดังกล่าว ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น บทบาทขั้นต้นของหน่วยรบพิเศษในกิจกรรมระหว่างองค์กร ก็เพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาล และประเทศเจ้าบ้าน ชุดปฏิบัติการของหน่วยรบพิเศษ อาจได้รับคำสั่งให้จัดชุดครุฝึกทั้งภายในและนอกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อฝึกอบรมต่อกำลังรบของรัฐบาลและรัฐบาลประเทศเจ้าบ้าน ที่ปรึกษาของหน่วยรบพิเศษอาจให้คำแนะนำต่อฝ่ายอำนาจการที่เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ในด้านการวางแผน การจัดตั้ง การปฏิบัติการโดยใช้กำลังขนาดใหญ่ และในห้วงระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม หากไม่มีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายและนโยบาย ที่ปรึกษาของหน่วยรบพิเศษอาจเข้าร่วมปฏิบัติงานกับกำลังต่อต้าน/ปราบปรามการค้ายาเสพติด ในการปฏิบัติการจริง ๆ ก็ได้

ช. การค้นหาและกู้ภัยทางทหาร หน่วยรบพิเศษ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการค้นหาและกู้ภัยในระดับยุทธบริเวณ กิจกรรมดังกล่าว มีภารกิจที่จะต้องกำหนดที่ตั้งค้นหาและรักษาไว้ ซึ่งการควบคุมบุคคล หรือสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการเลือกสรรไว้แล้วของฝ่ายเดียวกัน ซึ่งอยู่โดดเดี่ยว และได้รับการคุกคามภายในพื้นที่ล่อแหลมต่ออันตราย, พื้นที่ที่เข้าศึกปิดกั้นไว้และพื้นที่ช่วงชิง หน่วยรบพิเศษจะมุ่งเน้นต่อสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความล่อแหลมทางการเมือง สภาพแวดล้อมที่อยู่ห่างไกล

และเป็นภัยอันตราย สถานการณ์ดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปฏิบัติการทางทหาร เหตุการณ์ตามโอกาส เมื่อได้รับคำสั่งหน่วยรบพิเศษจะปฏิบัติการกิจค้นหาและกู้ภัยทางทหาร โดยใช้ขีดความสามารถ ในการปฏิบัติการค้นหาโดยตรง หน่วยรบพิเศษจะไม่ใช้กระบวนการตามมาตรฐานของการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทหารต่อการปฏิบัติการกิจนั้น ๆ

ข. การปฏิบัติการลวง หน่วยรบพิเศษสามารถให้การสนับสนุนและขยายผลต่อแผนการลวงในระดับชาติ และยุทธบริเวณ การปฏิบัติการลวงของหน่วยรบพิเศษ อาจจะมีลักษณะคล้ายถ่ายเทหรือให้ข้อความที่เป็นเท็จ เพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลต่างประเทศ หรือกลุ่มประเทศต่าง ๆ ตอบโต้/ตอบสนองต่อผลประโยชน์ของรัฐบาลของฝ่ายเรา การปฏิบัติการดังกล่าวนี้ ยังขยายผลไปสู่การปฏิบัติการ เพื่อรักษาความปลอดภัยของฝ่ายเดียวกัน หน่วยรบพิเศษอาจปฏิบัติการลวง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอื่น ๆ หรือในเนื้อหาแห่งภารกิจของตน เมื่อมีความเป็นไปได้บทบาทในการลวงของหน่วยรบพิเศษที่จะได้ผลมากขึ้นนั้น จะต้องมีการปฏิบัติการพิเศษอื่น ๆ ประกอบด้วย

ค. การสาธิตและการแสดงพลังอำนาจกำลังรบ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นการสาธิตหรือการแสดงเจตนาโดยเปิดเผย เพื่อแก้ปัญหของชาติ หน่วยบัญชาการระดับชาติจะริเริ่มการปฏิบัตินี้เพื่อแสดงอิทธิพลต่อรัฐบาลประเทศอื่น ๆ หรือกลุ่มการเมืองอื่น ๆ เพื่อให้เคารพและยอมรับต่อผลประโยชน์แห่งชาติของฝ่ายเราหรือเพื่อใช้กำลังบีบบังคับ การปฏิบัติดังกล่าว อาจเกี่ยวข้องกับ การใช้กำลังในเขตหน้า การฝึกผสมและการแนะนำหรือการเสริมสร้างกำลัง การปฏิบัติดังกล่าวนี้ อาจเผชิญกับการตอบโต้ของฝ่ายข้าศึก ดังนั้นหน่วยรบพิเศษจะต้องวางแผนและปฏิบัติการเพื่อต่อต้านการตอบโต้จากฝ่ายข้าศึกด้วย หน่วยรบพิเศษมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติดังกล่าวนี้ เพราะเป็นหน่วยที่มีขีดความสามารถทางยุทธศาสตร์นั่นเอง